

อุ้ม'น้องมะลิ'เยี่ยมพ่อ ลูกสาว'ปอ'

หมอแถลงอาการยังทรง พบไข้เลือดออกพันธุ์ใหม่ อาการ'ปอ-ทฤษฎี'ยังไม่ฟื้นวิกฤต รพ.รามามาแถลง เลือดออกช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย 'โบว์'ภรรยาสาว อุ้มลูกเยี่ยม (อ่านต่อหน้า 8)

ปอ

กรณีนายทฤษฎี สหวงษ์ หรือปอ พระเอกชื่อดัง เข้ารับการรักษาตัวที่ห้องซีซียู โรงพยาบาล (รพ.) รามาธิบดี มาตั้งแต่เย็นวันที่ 9 พฤศจิกายน เนื่องจากป่วยหนักจากโรคไข้เลือดออกและมีภาวะแทรกซ้อนตกเลือดในอวัยวะภายในและไตวายเฉียบพลัน หลังจาก



ลูกมาเยี่ยม - น.ส.แวนดา สหวงษ์ หรือโบว์ ภรรยาของปอ-ทฤษฎี อุ้มน้องมะลิบุตรสาวของทั้งคู่ มาเยี่ยมพ่อที่นอนป่วยจากโรคไข้เลือดออก และมีภาวะแทรกซ้อน ที่ห้องซีซียู รพ.รามามาธิบดี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน

มติชน

Matchon
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13761

หน้า: 1(ขวา), 8

Col.Inch: 110.82

Ad Value: 171,771

PRValue (x3): 515,313

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: อุ้ม'น้องมะลิ'เยี่ยมพ่อ ลูกสาว'ปอ' หมอแถลงอาการยังทรง พบไข้เลือดออกพันธุ์ใหม่

เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง แล้วอาการไม่ดีขึ้น และจากแถลงการณ์ของ รพ.รามาริบัติ อาการของพระเอกชื่อดังยังไม่พ้นภาวะวิกฤต ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ในขณะที่มีประชาชน แฟนคลับ และคนในวงการบันเทิงจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รพ.รามาริบัติออกแถลงการณ์ฉบับที่ 5 ซึ่งแจ้งอาการป่วยของ นายทฤษฎี สหวงษ์ ว่าความคืบหน้าอาการป่วยจากโรคไข้เลือดออกของปอ-ทฤษฎี สหวงษ์ อาการโดยทั่วไปคงที่ตลอดคืน สัญญาณชีพจรโดยทั่วไปคงที่ แต่ยังมีอาการกระตุ้นความดันอย่างต่อเนื่อง การตอบสนองของม่านตา คงที่ ปอดขามีลักษณะดีขึ้นจากภาพรังสีทรวงอก แต่ยังมีเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด ด้านซ้าย ต้องได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะ การทำงานของตับและภาวะไตวายคงที่ ยังต้องใช้เครื่องฟอกไตและเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ และให้สารอาหารทางหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง ค่าออกซิเจนในเลือด เกือบแล้ว และความเป็นกรดในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยสรุปผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤตและยังต้องได้รับการเฝ้าระวังในซีซีอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นเวลา 14.00 น. นายสงวน สหวงษ์ บิดาของปอ-ทฤษฎี กล่าวว่า อาการของบุตรชายตอนนี้เป็นไปตามแถลงการณ์ของคณะแพทย์ แต่โดยภาพรวมถือว่าดีขึ้นในระดับที่น่าพอใจ ถึงอย่างนั้นต้องรอดูต่อไปเรื่อยๆ เพราะบางส่วนที่ยังไม่ดีแพทย์ก็ต้องต่อสู้กับตรงนั้นอยู่ ส่วนตนแม้จะเริ่มไม่สบายจากความอ่อนเพลีย แต่ครอบครัวก็ยังคงมีกำลังใจดีอยู่ เพราะรู้ว่า ณ วิกฤตเช่นนี้จะต้องตั้งหลักให้ได้ โดยทุกคนในครอบครัวมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ต่างให้กำลังใจกันและพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่จะเข้ามา

“เห็นสื่อมวลชน ประชาชน ผู้หลักผู้ใหญ่ ให้ความเมตตา กับพ่อ ส่งสิ่งดีๆ งามๆ ความปรารถนาดี คิดแต่สิ่งดี ทำแต่สิ่งดี เป็นพลังมาเสริมให้พ่อพ้นจากวิกฤตนี้ ทางเราก็นึกดี ดีใจ และมีกำลังใจขึ้นครับ” นายสงวนกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยายกาศที่บริเวณชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาริบัติ ตลอดทั้งวันมีประชาชน แฟนคลับเดินทางมาให้กำลังใจปอ-ทฤษฎี และลงชื่อในสมุดเยี่ยมเป็นจำนวนมาก ส่วนคนในแวดวงบันเทิงได้เดิน

ทางมาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องเช่นกัน อาทิ นายประวิทย์ มาลีนนท์ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง 3, อาต๋อย-เศรษฐา ศิระฉายา, แหม่ม-จินตหรา สุขพัฒน์, ปุ่ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และสามมี, แยม-มทิชา ตันติประสูต, สายไหม-มณีรัตน์ ศรีจรูญ, มะปราง-วิภากรัตน์ เสนีทันติกุล ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีคณะสงฆ์จาก จ.กาญจนบุรี และคณะสงฆ์จากวัดยานนาวา กรุงเทพฯ นำพระพุทธรูปมามอบให้ครอบครัวและสวดมนต์ต่อดวงชะตาเสริมบารมีให้

สุนารี ราชสีมา เป็นอีกคนที่ไม่ยอมปล่อยพร้อมกับบริจาคโลหิต ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ปอกี้เหมือนน้องชายของตน รู้สึกซอกมากเมื่อรู้ว่าป่วยหนัก วันนีจึงชวนนายวาวเตอร์ เด ราฟ แฟนหนุ่มมาร่วมบริจาค แต่เลือดไม่สามารถบริจาคได้เพราะความเข้มข้นของเลือดไม่พอ มีเพียงแฟนหนุ่มที่บริจาคได้ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ได้รู้จักปอดตอนเล่นละครด้วยกันก็รู้ว่าปอเป็นคนดีมาก นิสัยดี และรักสัตว์ คอยช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดมาโดยตลอด

ด้านเบนซ์-พริชตา ณ สงขลา กล่าวว่า เมื่อรู้ข่าวเชื่อว่าปอน่าจะมีกำลังใจดี เพราะทุกคนช่วยกันบริจาคเลือด ทุกคนมาเยี่ยมให้กำลังใจ รวมถึงปอเป็นคนดีมาก ดังนั้นพอมันสบายจึงได้เห็นว่ามีคนรักเยอะมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเย็น น.ส.แวณา สหวงษ์ หรือโบว์ แฟนสาวของปอ-ทฤษฎี ที่นั่งเฝ้าอยู่บริเวณหน้าห้องตรวจพิเศษ ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ได้อุ้มเด็กผู้หญิง ซึ่งมีผู้ตั้งชื่อสังเกตว่าอาจจะเป็นบุตรสาวของทั้งคู่ เมื่อ “มติชน” สอบถามไปยังอาน้ำอ้อย ผู้จัดการส่วนตัวของปอ-ทฤษฎี ยอมรับว่าเด็กหญิงคนดังกล่าวเป็นบุตรสาวของโบว์และปอ-ทฤษฎีจริง ชื่อว่า ด.ญ.พาขวัญ หรือน้องมะลิ อายุ 2 ขวบ โดยปอเป็นผู้ตั้งชื่อให้ วันนี้ตั้งใจพาลูกมาเจอพ่อ อยากให้รู้ว่าคนนี้เป็นพ่อ

เวลา 16.00 น. รพ.รามาริบัติได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 6 ระบุว่าอาการโดยทั่วไปคงที่ ตั้งแต่ช่วงเช้า สัญญาณชีพและการตอบสนองของม่านตาคงที่ การทำงานของตับและภาวะไตวายคงที่ ค่าออกซิเจนในเลือด เกือบแล้ว และความเป็นกรดในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังไม่พบการติดเชื้อแทรกซ้อนเพิ่มเติม ระดับเกล็ดเลือดคงที่ ภาวะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายเท่าเดิม แต่ยังคงได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะ ขณะนี้ยังต้องได้รับการรักษาด้วยยากระตุ้นความดันเลือด เครื่องฟอกไต และเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจอย่างต่อเนื่อง

เนื่อง โดยสรุปผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเฟซบุ๊ก “ปอ ทฤษฎี แฟนคลับ” ได้มีการโพสต์ข้อความเตือนให้ระวังพวกมิถุนาชีวะ ทางครอบครัวของปอ ทฤษฎี และทางแฟนเพจไม่มีนโยบายการขอเสียเงิน หรือให้โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อทำบุญใดๆ ทั้งสิ้น ฉะนั้น หากใครพบเห็นผู้แอบอ้างแฟนเพจไปเรียกรายเงิน โปรดแจ้งให้ทางแฟนเพจรับทราบเพื่อจะได้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ขณะที่ ศ.ศุขธิดา อุบล ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไข้เลือดออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวตอนหนึ่งในการแถลง “ไขความกระจ่างวิทยาศาสตร์ของไข้เลือดออก” ว่าปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสไข้เลือดออก และถึงแม้จะมียาต้านไวรัสแต่โอกาสใช้รักษาน้อยมาก เนื่องจากโอกาสการให้ยาอยู่ที่ 4-5 วัน แต่คนไข้มักจะไปพบแพทย์ช้า โอกาสการให้ยาจึงเหลือเพียง 1-2 วัน จึงไม่สามารถรักษาเพื่อหยุดการเพิ่มจำนวนไวรัสได้ ความหวังจึงอยู่ที่วัคซีนป้องกันโรค ซึ่งในต่างประเทศลงทุนเป็นพันล้านเหรียญเพื่อพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกรวม 4 สายพันธุ์ จากโปรตีนเปลือกหุ้มของเชื้อไวรัสเดงกีไปใส่ในไวรัสไข้เหลือง เพื่อให้ไปปล้ำภูมิคุ้มกันไข้เลือดออกกันในร่างกาย โดยพบว่าสร้างภูมิคุ้มกันได้ 60% เท่านั้น ในส่วนประเทศไทยกำลังมีการวิจัยของนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกที่พัฒนาวัคซีนชนิดพันทางจุ่มเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่ 3 ขณะนี้พบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไหลตลอดและอยู่ระหว่างการทำไปสู่การทดลองในสัตว์และการทดลองทางคลินิก แต่ยังคงใช้เวลาอีกหลายปี ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้โรคไข้เลือดออกรุนแรงคือ การติดเชื้อต่างสายพันธุ์ครั้งที่ 2 ซึ่งพบว่าติดเชื้อครั้งที่ 2 จะมีความรุนแรงกว่าครั้งแรก 15-80 เท่า

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวต่อว่า ปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเชื้อไวรัสเดงกีในหลายประเด็นคือการค้นพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เมื่อช่วง 2-3 ปี ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าสายพันธุ์ที่ 5 พบเชื้อในยูงและสิงที่เข้าไปแถบชายแดนประเทศมาเลเซีย หากสายพันธุ์นี้สามารถพัฒนาตัวเองเพิ่มจำนวนไวรัสจนสามารถเข้าเซลล์มนุษย์ได้ ก็จะทำให้เกิดการติดต่อกัน และที่น่ากังวลคือถ้าสายพันธุ์ที่ 5 ออกจากปามาสู่เมือง ซึ่งอาจเกิดจากการท่องเที่ยว ก็จะทำให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในต่างประเทศพบว่า เชื้อเดงกีสามารถถ่ายทอดได้จากการบริจาคเลือด โดย

มติชน

Matichon
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13761

หน้า: 1 (ขวา), 8

Col.Inch: 110.82

Ad Value: 171,771

PRValue (x3): 515,313

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ภูมิ'น้องมะลิ'เยี่ยมพ่อ ลูกสาว'ปอ' หมอแถลงอาการยังทรง พบไข้เลือดออกพันธุ์ใหม่

พบแล้ว 4 ราย ดังนั้นหากประชาชนรู้สึกตัวว่ามีไข้ ก็ไม่ควรบริจาคนเลือด

ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในปี 2559 สธ.ตั้งเป้าลดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกให้น้อยกว่าปี 2558 ซึ่งขณะนี้แม้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแต่สถานการณ์ไข้เลือดออกยังน่าเป็นห่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วย 4,802 คน เสียชีวิต 4 ราย จึงกำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั่วประเทศ ออกสำรวจคัดชันลูกน้ำยุงลายในโรงพยาบาล โรงเรียน วัด รวมทั้งควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้ส่ง อสม. 1,040,000 คน ออกตรวจคัดกับประชาชนทุกหลังคาเรือน ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กำชับให้ประชาชน อสม. 77 คนทั่วประเทศสแกนทุกพื้นที่โดยเน้นพื้นที่ที่พบผู้ป่วยซ้ำซาก